



ที่ สฎ๐๐๑๓/ว๓๒๖

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อาคารสำนักงานส่วนราชการ ชั้น ๓  
ถนนดอนนาก อำเภอเมือง สฎ ๘๔๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อธิการบดี  
มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรอิสระของรัฐ หัวหน้าองค์กรภาคเอกชนในจังหวัด  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข่าวนิตยสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. โปสเตอร์

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยขอความอนุเคราะห์ยืมตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล จากสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อทำหน้าที่เป็น “ผู้ประสานงานในพื้นที่” และจัดหาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อาสาสมัครเกษตรประเภทอื่นภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานเป็น “พนักงานแฉ่งนับ” ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ถือครองทำการเกษตร (ครัวเรือน/สถานประกอบการเกษตร) ทุกรายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมในสำมะโนการเกษตร ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร ขนาดเนื้อที่ถือครอง ทำการเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน การประกอบกิจกรรมทางการเกษตร และปัจจัยทางการเกษตรอื่น ๆ เพื่อให้มีข้อมูลสถิติที่นำเสนอผลในระดับพื้นที่ย่อยที่สุด (หมู่บ้าน/ชุมชน) ได้ โดยพนักงานแฉ่งนับลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น “เจ้าหน้าที่วิชาการ” ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานแฉ่งนับ รวมทั้งควบคุมคุณภาพข้อมูล (QC) เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใคร่ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานของท่าน เช่น เว็บไซต์ เพจประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และ QR Code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรทิพย์ โพธิ์ครูประเสริฐ)

สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๘๐

โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๓๐๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_surat@nso.mail.go.th

นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ ๐๘ ๖๒๗๔ ๓๙๑๘





สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

## ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาคารสำนักงานส่วนราชการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

การดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้สำนักงานสถิติแห่งชาติ

## ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการจัดทำสำมะโนการเกษตรของประเทศ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ (๔) ที่กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างหรืออำนาจการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ของประเทศ

การทำสำมะโนเป็นการกระบวนทางสถิติในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผล เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เป็นหน่วยงานด้านสถิติของประเทศที่มีภารกิจในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นของประเทศในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน กำหนดนโยบายและประเมินสถานการณ์ในด้านต่างๆ ของประเทศ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบผลการพัฒนากับองค์กรสถิติระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้ เช่น UN, ESCAP และ FAO เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ของประเทศ และใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคและของโลก

สำมะโนการเกษตร หมายถึง วิธีปฏิบัติในทางสถิติที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และนำเสนอผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเกษตรของประเทศ โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกราย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร ขนาดเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร ลักษณะการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร กิจกรรมทางการเกษตร ชนิดพืชที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกพืช ชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื้อที่ทำนาเกลือสมุทร ชนิดสัตว์ที่เลี้ยง จำนวนสัตว์ที่เลี้ยง การจ้างแรงงาน และการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลในระดับผู้ถือครอง (ครัวเรือน/สถานประกอบการเกษตร) และปัจจัยทางการเกษตรอื่น ๆ เพื่อให้มีข้อมูลสถิติที่น่าเสนอผลในระดับพื้นที่ย่อยที่สุด (หมู่บ้าน/ชุมชน) ได้

การจัดทำสำมะโนการเกษตรของประเทศไทยนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำมาแล้ว ๖ ครั้ง ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๖ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๑ และครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๖ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา และครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ FAO ที่ให้ทุกประเทศจัดทำสำมะโนการเกษตรทุก ๑๐ ปี เป็นอย่างน้อย สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการทำสำมะโนการเกษตรทุกครั้งที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติใช้แนวทางการทำสำมะโนแบบดั้งเดิม (Classical Census หรือ Traditional census) ที่เป็นการนับจุดแบบเดินปูพรมเพื่อหาผู้ถือครองทำการเกษตร และแจ้งนับด้วยการใช้แบบสอบถามกระดาษ แต่ในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ ในครั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำสำมะโนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทและพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบัน ได้มีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง หรือ Farmer One เพื่อนำมาสนับสนุนการจัดทำสำมะโนในครั้งนี้ และพัฒนาไปสู่การจัดทำสำมะโนจากข้อมูลทะเบียนอย่างเต็มรูปแบบ (Registration base census) ในครั้งต่อ ๆ ไป โดยดำเนินการผ่านโครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครอง



สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

## ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาคารสำนักงานส่วนราชการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๐๐๐

ทำการเกษตรของประเทศโดยการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ และสำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖

การดำเนินโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการเกษตร ในด้านการขอความอนุเคราะห์ยืมตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลจากสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ และจัดหาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) อาสาสมัครเกษตรกรประเภทอื่นภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับการเข้ามาปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการฯ โดยการสำรวจจะใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บแอปพลิเคชัน (Web application) ทั้งการสัมภาษณ์แบบ Face to face การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และผู้ถือครองทำการเกษตรตอบข้อมูลเอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) อาสาสมัครเกษตรกรประเภทอื่นภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นจำนวนมาก

ในส่วนของการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ๑,๑๐๗ เขตปฏิบัติงาน และมีความจำเป็นต้องใช้อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) อาสาสมัครเกษตรกรประเภทอื่นภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นจำนวน ๑,๑๐๕ คน ซึ่งในการปฏิบัติงาน ๑ เขต จะใช้ผู้ปฏิบัติงาน ๑ คน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญชวนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) อาสาสมัครเกษตรกรประเภทอื่นภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเข้ามาปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บแอปพลิเคชัน (Web application) จึงจะต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ คือ มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๕ ปี จบการศึกษาในระดับม.๓ ขึ้นไป และสามารถใช้อุปกรณ์ IT/โทรศัพท์มือถือ/โน้ตบุ๊ก/Tablet ของตนเองในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีแผนในการจัดการอบรมผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเดือน เมษายน ๒๕๖๖ และจะเริ่มปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งบุคคลที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามข้างต้น สามารถเตรียมหลักฐาน คือ ๑) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ๒) สำเนาบัตรประชาชน ๓) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และเข้าไปสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับค่าตอบแทนระหว่างการปฏิบัติงานสนาม ในอัตราค่าตอบแทนที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ ๐๗๗ ๒๗๒๕๘๐ โทรสาร ๐๗๗ ๒๘๓๐๔๔

วัฒนธรรมองค์กร : ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ตรีธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช





# สำมะโนการเกษตร ? คืออะไร



สำมะโนการเกษตร เป็นการดำเนินการทางสถิติที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และนำเสนอผลข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรของประเทศ ได้แก่ จำนวน ผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรเท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง (จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน) ทำกิจกรรมการเกษตรอะไรบ้างและดำเนินการอย่างไร มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรบ้าง โดยการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตร ทุกรายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เสมือนเป็นการฉายภาพนิ่ง (snap shot) ที่แสดงให้เห็นลักษณะ การทำการเกษตรของประเทศไทย ณ วันสำมะโน

## มีความเป็นมาอย่างไร ?

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำมาแล้ว 6 ครั้ง (ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2493) และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ที่ให้ทุกประเทศจัดทำสำมะโนการเกษตรทุก 10 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติการเกษตรที่สำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งพอ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม เฝ้าระวัง และวางแผน พัฒนาการเกษตรและประชากรในภาคการเกษตรของประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตร อีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นครั้งที่ 7

## วัตถุประสงค์



# ประโยชน์ที่ได้รับ จากสำมะโนการเกษตร

มีข้อมูลสถิติทางการด้านการเกษตร อย่างเพียงพอ  
ที่ผู้ใช้ข้อมูลทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์  
ตามภารกิจได้

## ภาครัฐ

มีข้อมูลที่สะท้อนการทำการเกษตรที่เป็น  
ผู้ถือครองทำการเกษตรโดยตรง เพื่อใช้ในการ  
การวางแผนพัฒนาภาคการเกษตรและพัฒนา  
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

## ผู้ประกอบการเกษตรหรือหน่วยงานอื่น ๆ

มีข้อมูลที่ใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินการวิจัย  
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตร  
ของประเทศไทย และใช้ในการตัดสินใจ  
ในการพัฒนาการทำการเกษตรของตนเอง

## พนักงานจ้างนับคือใคร?

คือ ผู้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลในเขตปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จสิ้น  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยแต่งตั้งจากอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อาสาสมัครเกษตรประเภทอื่น  
ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
เก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการ



## เก็บจากใคร?

ผู้ถือครองทำการเกษตร  
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  
ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบทะเบียน  
และนอกทะเบียน

## เก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

- 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือครอง  
ทำการเกษตร
- 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อที่ถือครอง  
ทำการเกษตร
- 3 การปลูกพืช
- 4 การเลี้ยงสัตว์
- 5 การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด
- 6 การทำนาเกลือสมุทร
- 7 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ/วิธีทำการเกษตร
- 8 ข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน
- 9 ข้อมูลสำหรับใช้จัดทำรอบตัวอย่าง
- 10 ข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในกระแส/  
สถานการณ์/ปัญหาในปัจจุบัน

## เก็บเมื่อไร?

พฤษภาคม - มิถุนายน 2566

## เก็บอย่างไร?

พนักงานจ้างนับไปสัมภาษณ์เกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรหรือหัวหน้าครัวเรือน  
ตามที่พักอาศัยด้วยอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น แท็บเล็ตและสมาร์โฟน หรือผู้ถือครองทำการเกษตร  
ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง โดยมีพนักงานจ้างนับในพื้นที่ให้คำแนะนำในการตอบข้อมูล  
และการสัมภาษณ์ผู้ถือครองทางโทรศัพท์



## ความปลอดภัย ของข้อมูล

ข้อมูลนี้จะได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. สถิติ พ.ศ. 2550 และ พรบ. คุ้มครอง  
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะถูกนำไปใช้ตามภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ

